



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุดุนิยมวิทยาแพร่ ประจำปี พ.ศ.2560 บริเวณสถานีอุดุนิยมวิทยาแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุดุนิยมวิทยาแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หลัง ราคากลางของงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,345,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสถานีอุดุนิยมวิทยาแพร่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินจำนวน 1,497,800.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เวลาในการดำเนินการ 180 วัน ยื่นราคาอย่างน้อย 90 วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ภายใต้สัญญาจ้างฉบับเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแพร่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/5.3 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิน.....

-2-

5.3 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อจังหวัดไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ สถานีอุดุนิยมวิทยาแพร์ เลขที่ 73/1 หมู่ที่ 5 ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร์ จังหวัดแพร์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 300.- บาท(สามร้อยบาทถ้วน)ได้ที่ สถานีอุดุนิยมวิทยาแพร์ เลขที่ 73/1 หมู่ที่ 5 ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร์ จังหวัดแพร์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสนใจสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5451-1187 ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง จังหวัดแพร์ โดยสถานีอุดุนิยมวิทยาแพร์ จะกำหนดผู้กผัน (ลงนามในสัญญา) เมื่อได้ปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างได้ หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาดังกล่าวได้

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายพงศกร วงศ์สว่าง)

ผู้อำนวยการสถานีอุดุนิยมวิทยาแพร์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร์

